

Chuẩn Bị Cho Bài 6

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Lễ Vượt Qua và cử hành Thánh Thể

Bài học này nhắc lại câu chuyện Cựu Ước về lễ Vượt Qua, khi Chúa giải thoát dân Người khỏi tai họa chết chóc tại Ai-cập và vua Pha-ra-ô để cho dân Ít-ra-en ra đi. Chúng ta nhớ rằng "cuộc vượt qua" của Chúa Giê-su để đến với Thiên Chúa đã cho chúng ta được tự do của ơn cứu rỗi. Chúng ta mừng việc giải thoát này trong phụng vụ và trong các ngày lễ, đặc biệt lễ Phục Sinh.



Căn tính của gia đình

Dân Ít-ra-en liên kết với nhau làm thành Dân Chúa. Để biểu tượng cho sự hiệp nhất của gia đình, quý vị hãy nói mọi người mặc cùng một màu áo trong ngày nào đó trong tuần này. Hoặc làm những huy hiệu nhỏ của gia tộc để mỗi người mang trên áo.

Bữa ăn tưởng niệm

Khi các gia đình Do-thái cử hành lễ Vượt Qua, họ chia sẻ Bánh không men, một bữa ăn gồm có những đồ ăn đầy biểu tượng. Quý vị hãy chuẩn bị một bữa ăn để mừng một biến cố quan trọng trong lịch sử gia đình. Hãy chọn những đồ ăn nào nói lên biến cố ấy. Thí dụ, bánh bích-quy "Toll House" (Trạm thu phí giao thông) có thể giúp quý vị nhớ về cuộc di chuyển đến ngôi nhà mới này.

Những ngày lễ tại khắp nơi trên thế giới

Quý vị biết gì về nguồn gốc các phong tục liên hệ đến lễ Phục Sinh? Thỏ và trứng màu thực ra là những biểu tượng về sự sống mới, bắt nguồn từ lâu đời do những lễ hội mùa xuân của người ngoại giáo. Hãy kê khai những cách thức quý vị sẽ mừng lễ Phục Sinh độc đáo đối với gia đình mình hoặc với văn hóa của mình.





Ngày Chúa Nhật

Sau khi rước lễ, hãy cảm tạ Chúa về những ơn lành Người ban.

Trong Tuần

Viết nhật ký, ghi lại tất cả những gì quý vị nghĩ đó là một ơn lành của Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vào cuối đoạn nhật ký.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong nghệ thuật

Bữa Tiệc Ly là một bữa ăn truyền thống của người Do-thái, nhưng nó đã hoàn toàn có ý nghĩa mới là do cuộc hy sinh lớn lao của Chúa Giê-su. Bữa Tiệc Ly là đề tài của một trong những bức họa thời danh nhất thế giới, đó là bức *Bữa Tiệc Ly* của họa sư Leonardo da Vinci. Kiệt tác này là một fresco, hoặc tranh tường, ở trong nhà thờ Santa Maria delle Grazie tại thành phố Milan, nước Ý. Nó còn giữ được nguyên vẹn cách lạ lùng trong Thế Chiến thứ II, chỉ còn sợ bị hư hại vì điều kiện thời tiết trong nhà thờ thôi. Nhưng may mắn, một dự án trùng tu lớn lao đã giữ cho bức họa khỏi bị hủy hoại.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Ghi nhớ lòng nhân lành của Chúa

Thiên Chúa phán: "Các người phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm. Qua các thế hệ, các người phải mừng ngày lễ này."

Dựa theo sách Xuất Hành 12:14



Chúa bảo dân Người phải lấy ngày lễ Vượt Qua làm ngày thánh, và họ đã có ngày lễ đó. Một bài hát Vượt Qua để mừng kính lòng nhân lành của Chúa có tên là *Dayenu*, nghĩa là "Như thế là đủ rồi." Bài ca *Dayenu* trước hết kể ra những hành động Thiên Chúa đã làm cho dân Người, rồi diễn tả Thiên Chúa còn đi xa hơn những hành động ấy và đã ban mọi ơn lành xuống trên dân Người như thế nào. Lời kinh tạ ơn này là một bản mẫu để chúng ta biết cách đáp lại Chúa Giê-su là ân huệ ban cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.